

Báo Đáp chú trọng phát triển đảng viên mới

Với 19 chi bộ trực thuộc, bao gồm 7 chi bộ trường học, công an, quân sự, y tế, chi bộ doanh nghiệp tư nhân và 12 chi bộ thôn, Đảng bộ xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên không chỉ đạt, mà còn vượt xa chỉ tiêu phát triển đảng viên nhờ sự chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo và các biện pháp bồi dưỡng quần chúng ưu tú.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xã Báo Đáp đã xác định rõ tầm quan trọng của việc bồi dưỡng và phát triển Đảng. Đồng chí Chu Đức Hiền - Bí thư Đảng ủy xã Báo Đáp khẳng định: "Chúng tôi luôn bám sát tình hình thực tế, tổ chức các hội nghị thảo luận để đánh giá, tìm ra giải pháp nhằm tăng cường bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới". Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc không chỉ xây dựng kế hoạch phát triển cụ thể, mà còn thường xuyên được đôn đốc, gắn trách nhiệm của cấp ủy viên với chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển đảng viên. Sự quyết tâm đó được cụ thể hóa thành những con số ấn tượng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh - Đặng Thị Hoa là một minh chứng điển hình cho thành công của Báo Đáp trong phát triển đảng viên. Đảm nhận Bí thư Chi bộ từ năm 2022, bà Hoa luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: "Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên tốt". Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, bà Hoa đã lãnh đạo Chi bộ thôn Đồng Gianh với tinh thần đổi mới, kết hợp chặt chẽ giữa chất

lượng và số lượng. "Lực lượng chủ yếu chúng tôi trông cậy vào là thanh niên, phụ nữ và nông dân. Từ đó, Chi bộ tìm kiếm những nhân tố nổi bật để bồi dưỡng, theo dõi và xem xét kết nạp" - bà Hoa chia sẻ. Đến nay, Chi bộ thôn Đồng Gianh có 20 đảng viên; trong đó, những đảng viên trẻ đều giữ những vị trí quan trọng như: Trưởng thôn, Thôn đội trưởng, Tổ trưởng Tổ an ninh. Chính những đảng viên này đã mang lại nguồn sinh khí mới cho các hoạt động tại thôn, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Không chỉ ở thôn Đồng Gianh, mà tại thôn Phố Hóp công tác phát triển đảng viên cũng được đẩy mạnh. Bí thư Chi bộ Trần Văn Minh cho biết: "Năm nay, chúng tôi đã kết nạp được 2 đảng viên và giới thiệu thêm 2 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng. Kết quả đó cho thấy nỗ lực của toàn Chi bộ trong việc phát hiện và bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Đảng". Một trong những điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên của xã Báo Đáp là sự thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Dầu tâm tư Yên Bái vào tháng 10/2024. Với 7 đảng viên ban đầu, Chi bộ mới này đánh dấu kết quả quan trọng trong thực hiện chủ trương phát triển Đảng khối doanh nghiệp tư



Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ thôn Đồng Bưởi, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Báo Đáp đề ra chỉ tiêu kết nạp 35 đảng viên mới, đến tháng 10/2024, con số thực tế đã đạt 53 đảng viên, vượt 51% kế hoạch. Đây là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và hệ thống chính trị ở Báo Đáp. Trong năm 2024, xã đặt mục tiêu kết nạp thêm 13 đảng viên; tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ và xây dựng lực lượng đảng viên trẻ, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt.

nhân của Huyện ủy Trấn Yên. Chi bộ không chỉ duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ, mà còn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; đồng thời, phát hiện thêm những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng. Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Bí thư Chi bộ Công ty bày tỏ: "Thành lập chi bộ tại doanh nghiệp giúp chúng tôi có cơ hội kết nối, giáo dục đảng viên ngay tại nơi làm việc; từ đó, xây dựng tinh thần đoàn kết và gắn bó. Công tác

phát triển đảng viên tại đây sẽ luôn được chú trọng để bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; đồng thời, đáp ứng các yêu cầu chính trị tại địa phương".

Không chỉ tập trung vào các chi bộ, Đảng bộ xã Báo Đáp còn phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở cơ sở. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Mặt trận Tổ quốc xã đều tích cực phát động các phong

trào thi đua yêu nước, tạo môi trường thuận lợi để quần chúng rèn luyện, cống hiến. Các hoạt động này giúp xã sàng lọc và lựa chọn những quần chúng ưu tú, đủ điều kiện để giới thiệu vào hàng ngũ của Đảng. Đồng chí Phạm Thị Lan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn đổi mới nội dung sinh hoạt, tổ chức những chương trình thiết thực, thu hút sự tham gia đồng đảo của hội viên. Từ đó, phát hiện và giới thiệu nhiều nhân tố tiềm năng cho Đảng". Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ xã Báo Đáp không dừng lại ở việc đạt và vượt chỉ tiêu. Hướng đến mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và trở thành đô thị loại V vào năm 2024, Đảng bộ đang tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, bồi dưỡng đội ngũ kế cận có năng lực và trách nhiệm cao. Công tác phát hiện và đào tạo nguồn nhân lực tiềm năng được coi là yếu tố then chốt để duy trì sự phát triển bền vững.

Sự gắn kết, đồng thuận từ lãnh đạo Đảng ủy xã tới từng chi bộ và sự tham gia nhiệt tình của quần chúng chính là nền tảng vững chắc để Báo Đáp tiếp tục phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Đảng bộ xã đã đề ra. "Chúng tôi sẽ không ngừng cải tiến phương pháp, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể và động viên quần chúng tích cực tham gia phong trào để xây dựng Báo Đáp ngày càng giàu mạnh, vững bền" - Bí thư Đảng ủy xã - Chu Đức Hiền khẳng định.

TRẦN NGỌC

Bảo đảm các đơn vị hành chính mới sau sắp xếp đi vào hoạt động từ 01/12/2024

UBND tỉnh vừa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1239/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái; trong đó, yêu cầu bảo đảm các đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp đi vào hoạt động từ ngày 01/12/2024.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố, các xã, phường có liên quan tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết của UBTVQH và triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh, kế hoạch của UBND cấp huyện về việc thực hiện Nghị quyết của UBTVQH bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, đúng quy định và phù hợp với thực tế tại địa phương. Tại hội nghị triển khai ở cấp huyện và cấp xã có thể công bố các quyết định về kiện toàn tổ chức, nhân sự của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội. Thời gian hoàn thành xong trước ngày 01/12/2024.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đã hướng dẫn cụ thể về: xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của UBTVQH; tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết của UBTVQH và triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của UBTVQH; Công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết của UBTVQH; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập (tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính mới; tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn đơn vị hành chính sau sắp xếp); về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp; thực hiện việc thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận; thu hồi con

dấu cũ; khắc, đăng ký và sử dụng con dấu mới; thực hiện phân loại đơn vị hành chính cấp xã mới; chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp; thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù (nếu có) và chế độ, chính sách theo chương trình mục tiêu quốc gia đối với đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp; việc công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; việc công nhận phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động đối với đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp; chuyển đổi giấy tờ cho cơ quan, tổ chức, công dân; cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư (chuyển đổi giấy tờ cho cơ quan, tổ chức, công dân; cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư); tổ chức sơ kết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả Nghị quyết của UBTVQH; bảo đảm các đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp đi vào hoạt động từ ngày 01/12/2024. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp để tạo đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân khi tổ chức thực hiện Nghị quyết của UBTVQH. Bảo đảm duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025; không làm xáo trộn đời sống, sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của UBTVQH bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, chất lượng, hiệu quả.

P.V

MÙ CANG CHẢI:

Bồi dưỡng công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2024

Vừa qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Mù Cang Chải tổ chức bồi dưỡng công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2024 cho lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và 170 học viên là bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và đảng ủy các xã, thị trấn.

Tại chương trình tập huấn, các học viên được Ban Nội chính Tỉnh ủy truyền đạt 7 nội dung cơ bản gồm: Những vấn đề cơ bản về công tác nội chính; những vấn đề cơ bản về cải cách tư pháp; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; công tác tham mưu chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc; những vấn đề cơ bản về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những giá trị cốt lõi của cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

B.T